
BORGARRÁÐ 15. ágúst 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um 
launuð námsleyfi starfsmanna Reykjavíkurborgar - R 19080093

Hversu margir starfsmenn borgarinnar hafa fengið launað námsleyfi í ljósi umræðunnar um 
Seðlabanka Íslands? Hvað hafa þessi launuðu námsleyfi kostað? Óskað er eftir sundurliðun 
eftir stöðuheitum sem starfsfólkið gegnir og hvaða skilyrði starfsmenn þurfa að uppfylla svo 
þeim sé veitt slíkt leyfi. Tekið skal fram að hér er ekki átt við skýrt afmarkað námleyfi líkt 
kveðið er á um í kjarasamningum kennara. 


